

รชม.กระทรวงศึกษาธิการ เยือน มก. ตามคู่มือกิจกรรมรับน้อง...ร้องเพลง ย้ำระวังเหตุไม่คาดคิด !

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ นายวราภรณ์ สามโกเศศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสที่มาตรวจเยี่ยมกิจกรรมการรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ว่า กิจกรรมรับน้องใหม่ถือเป็นกระบวนการที่สำคัญที่จะทำให้นิสิตใหม่สามารถเข้าสู่ชุมชนได้อย่างกลมกลืนนำไปสู่การประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ และด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่รับนิสิตเข้าเรียนมากที่สุด ซึ่งในปีนี้มีนิสิตใหม่ทั้งสิ้นประมาณ 12,000 คน จึงเป็นภารกิจหนักในการดูแลต้อนรับน้องใหม่ของนิสิตรุ่นพี่และอาจารย์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ ทั้งต่อร่างกายและจิตใจ จากในอดีตที่มีหลายเสียงเคยพูดกันถึงความเข้มข้นของการรับน้องของนิสิตเกษตรศาสตร์ ว่าเป็นกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ที่หนักเอากการเพื่อให้นิสิตใหม่ได้เข้าใจถึงความเหนียวแน่นของชาวไร่ชาวนา ความยากลำบากของเกษตรกร และรู้จักสามัคคีกัน แต่ความจริงแล้วกิจกรรมรับน้องของชาวเกษตรไม่ได้โหดอย่างที่ใคร ๆ คิด

การรับน้องใหม่เป็นกระบวนการสำคัญที่จะต้องมีเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเริ่มชีวิตใหม่ เพราะชีวิตนิสิตนักศึกษาามีอิสระเสรีมากดังนั้นการเตรียมความพร้อมและวางแผนที่ดีก็จะส่งผลดีต่ออนาคตข้างหน้าด้วย นิสิตใหม่ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการรับน้องจะได้รู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของตนเอง ได้รับความรู้การแนะนำการศึกษาทั้งทางด้านวิชาการ จิตวิทยา การอยู่ร่วมกันในสังคม และได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เป็นคนที่มีสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษของเกษตรศาสตร์ก็คือการสอนน้องร้องเพลงซึ่งเป็นวาทกรรมที่นำให้คนหนุ่มมากเกิดความรักกัน อย่างไรก็ตามขอให้มหาวิทยาลัยพยายามระวังเรื่องภัยที่ไม่ได้คาดคิดในรูปแบบต่าง ๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ ภัยจากอุบัติเหตุ ภัยจากโรคภัย หรืออาจจะมีนิสิตบางกลุ่มแอบไปรับน้องนอกสถานที่ที่มีการดื่มเหล้าและความคึกคะนองจะนำไปสู่ความสูญเสียได้ อยากให้ทั้งนิสิตรุ่นพี่และรุ่นน้องคิดกันให้มาก ๆ กว่าที่จะสอบเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยได้ต้องผ่านความยากลำบากมา สอบเข้ามาได้ถือเป็นความโชคดี ให้คิดถึงคนที่ไม่มีโอกาสได้เรียนเหมือนกับเรา ดังนั้นจะทำอะไรต้องใช้สมองคิดวางแผนให้รอบคอบขอให้เรียนและทำกิจกรรมให้สร้างสรรค์เพราะชีวิตนิสิต 4 ปีนี้สั้นนัก สิ่งที่ทำวันนี้จะส่งผลถึงอนาคตข้างหน้า การเลือกคบเพื่อนก็สำคัญรักเพื่อนได้แต่ขอให้รักตัวเองมากที่สุด การตั้งใจเรียนก็สำคัญเป็นการสร้างพื้นฐานที่เข้มแข็งสร้างความมั่นคงให้อนาคตได้

รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้เตรียมกิจกรรมเพื่อต้อนรับนิสิตใหม่ไว้ทั้งปี โดยมีกิจกรรมแรกคือโครงการก้าวแรกสู่...บัณฑิตยุคใหม่ ที่จัดขึ้นที่วิทยาเขตบางเขน กำแพงแสน ศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสอนน้องร้องเพลงเชียร์ขององค์การบริหารองค์การนิสิต กิจกรรมวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ฯลฯ ซึ่งทุกกิจกรรมจะอยู่ในความดูแลของอาจารย์โดยนิสิตผู้รับผิดชอบดำเนินการ จะต้องเขียนรายละเอียดกิจกรรมนั้น ๆ และเสนออาจารย์เพื่ออนุมัติก่อนทุกโครงการ ดังนั้นขอให้ผู้ปกครองมั่นใจว่ากิจกรรมรับน้องใหม่จะปลอดภัยและตรวจสอบได้ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้ดูแลความปลอดภัยของชุมชนโดยรอบด้วยทั้งหอพักเอกชนภายนอกและศูนย์ดูแลรักษาปลอดภัย